
sþ. 541. Fyrirspurn
til viðskiptaráðherra um rekstrar- og afurðalán landbúnaðarins.

Frá Eyjólfi Konráð Jónssyni.

[268. mál]

Hafa verið settar reglur um greiðslu rekstrar- og afurðalána landbúnaðarins
í samræmi við ályktun Alþingis frá 22. maí 1979,frá því að fyrirspurn um það mál
á þskj. 57 var svarað?


